



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 9 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,203 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,156,587 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,939 ราย รักษาหายสะสม 2,075,088 ราย ยังรักษาอยู่ 60,415 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 49 ราย เสียชีวิตสะสม 21,084 ราย ผู้รับวัคซีนแล้ว 96,341,748 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 268,046,070 ราย เสียชีวิต 5,294,177 ราย รักษาหาย 241,241,232 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO ชี้ว่า เชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนไม่รุนแรงเท่าเชื้อเดลตา และมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนได้ **สหรัฐฯ** เพิ่มรายชื่อประเทศเสี่ยงโควิดสูงมาก หนึ่งในนั้นคือฝรั่งเศส **เลบานอน** อนุญาตใช้กฎหมาย ปรับเงิน ผู้ปฏิเสธการฉีดวัคซีนโควิด 19 **เบลเยียม** บุคลากรการแพทย์ประท้วงบังคับฉีดวัคซีนโควิด 19 **เนเธอร์แลนด์** คาดโอมิครอนขึ้นแทนโควิด 19 สายพันธุ์หลักในประเทศ **แอฟริกาใต้** แพทย์ชี้โอมิครอน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ขณะที่ผลวิจัยระบุวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโอมิครอนลดลงจากเดิม 41 เท่า **เกาหลีใต้** รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายวันเกิน 7,000 คน และเป็นสถิติใหม่ **ออสเตรเลีย** พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ 1 ราย นับเป็นที่แรกของโลก **มาเลเซีย** ไม่อนุญาตการตรวจคัดกรองโควิดแบบ Nasal Swab ภายในโรงเรียน ขณะที่ทางการบริจาควัคซีนให้บังกลาเทศกว่า 5 แสนโดส **จีน** บริจาคซิโนฟาร์ม 5 แสนโดสให้โซมาเลีย สัญญาให้วัคซีนโควิด 1 พันล้านโดสช่วยแอฟริกา

ประเด็นสำคัญ

1.สายพันธุ์โอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ประชาชาติธุรกิจ acnews kapook แนวหน้า บ้านเมือง springnews tnnthailand ทีวีทุกช่อง)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อโอมิครอนทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อแล้ว 56 ประเทศ เป็นประเทศที่มีการติดเชื้อในประเทศ 20 ประเทศ โดยเพิ่มใหม่ 1 ประเทศ คือโมซัมบิก และเป็นการติดเชื้อจากผู้เดินทางเข้าประเทศ 36 ประเทศ โดยเพิ่มใหม่ 1 ประเทศคือ ยูกันดา โดยทั้ง 56 ประเทศยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเชื้อดังกล่าว ส่วนผู้ติดเชื้อในไทยขณะนี้มียารายงานเข้ามา 3 ราย รายที่ 1 เป็นชายอายุ 35 ปี สัญชาติอเมริกัน ซึ่งสร.รายงานไปแล้ว วันนี้มีรายงานเพิ่มอีก 2 ราย เป็นกลุ่มล่าม ที่เข้าร่วมประชุมคริสตจักรที่ประเทศไนจีเรีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด ข่าวหุ้น สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, บ้านเมือง สยามรัฐ bangkokbiznews, pptvhd, newtv. topnews, workpointtoday, js100,ทีวีทุกช่อง)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด สายพันธุ์โอมิครอน เป็นหญิงไทย 2 ราย อายุ 36 ปี และ 46 ปี เดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่ประเทศไนจีเรีย มีประวัติฉีดวัคซีนแล้ว เดินทางกลับมาประเทศไทยด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.64 ผ่านระบบการกักตัว ผลการตรวจ RT-PCR เป็นบวก หลังจากนั้นก็เข้ารับการรักษาตามปกติ ซึ่งผู้ติดเชื้อทั้ง 2 ราย อาการน้อย แต่ก็ได้รับการดูแลจนไม่มีเชื้อ ไม่สามารถแพร่ต่อให้ใครได้ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ,ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ newtv.tnnthailand sontitalk)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สร. กล่าวถึง การพบผู้ติดเชื้อเป็นไปตามการคาดการณ์ในการคัดกรองผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศ ซึ่งเมื่อพบจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที โดย สร.ดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง มีระบบคัดกรองที่เข้มข้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs,)

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรณีที่พบชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนนั้น ได้คาดการณ์สถานการณ์และเตรียมความพร้อมไว้แล้ว หากโอมิครอนเข้ามาแล้วทำให้คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมากถึงหลักหมื่น-แสนคนทั่วประเทศ ก็จะยึดการทำ HI เป็นหลักก่อน ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์และแรมเดซิเวียร์ที่มีอยู่ในสต็อกจะใช้ได้อีกราวเดือนครึ่งหรือ 2 เดือน ซึ่งได้เตรียมการสั่งซื้อเพิ่มแล้ว ขณะที่ยาโมลนูพิราเวียร์ส่งออกไปแล้ว 50,000 คอร์ส ทางบริษัทรับปากว่าจะส่งมาให้เร็วที่สุดภายในไตรมาสแรกของปี 2565 หลังจากที่ อย.ขึ้นทะเบียน ส่วน "ยาแพ็กซ์โลวิด" มีการสั่งด้วยวาจาไปแล้ว และอยู่ระหว่างร่างข้อตกลงกับบริษัทPf

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน,ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์,)

- ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ **สหรัฐฯ** ยืนยันว่า โควิดกลายพันธุ์โอมิครอนไม่ได้เลวร้ายกว่าไวรัสกลายพันธุ์ตัวก่อนหน้า และยังมีเป็นไปได้ว่าจะมีอันตรายน้อยกว่าอีกด้วย แม้จะชัดเจนว่าโอมิครอนสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าเดลตา แต่ค่อนข้าง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ชัดเจนว่ามันไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าเซลล์ตา อย่างไรก็ตามก็ดีกว่าจะเห็นระดับความรุนแรงจากการป่วยหนัก อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

- สถาบันวิจัยสุขภาพแอฟริกาในเมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ รายงานว่า เชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนของPfizer/ไบโอเอ็นเทคได้บางส่วน และพบว่า เชื้อโอมิครอน ส่งผลให้ระดับแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ของผู้ที่ได้รับวัคซีนของPfizer-ไบออนเทค จำนวน 2 โดส ลดลงประมาณ 40 เท่า โดยภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนจะมีการพัฒนามากขึ้น เมื่อได้รับเข็มกระตุ้น

2. การเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน.ข่าวสด, ไทยรัฐ ผู้จัดการ thebangkokinsight, thestandard ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 3)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สม.แผนฉีดวัคซีน ช่วยลดอัตราผู้ป่วยโควิด-19 ได้ แม้เปิดประเทศ แต่ยอดติดเชื้อ เสียชีวิตยังอยู่ในช่วงขาลง พร้อมขอบคุณ ประชาชนให้ความร่วมมือ ปีนหน้า ลุยเข็มบูสเตอร์ ทั้งนี้ คนต่างชาติเข้ามาไทย ต้องทำ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ต้องฉีดวัคซีนและมีใบรับรองแสดง เมื่อมาถึงก็ต้องทำ RT-PCR อีกครั้ง เข้าระบบ test & go และ Thailand Pass ซึ่งยังไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากังวล แต่สิ่งที่ยังไม่อยากให้ทำคือการรวมกลุ่มขนาดใหญ่เป็นเวลานาน โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย การใช้ภาชนะในการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มร่วมกัน ซึ่งถือเป็นสิ่งอันตราย

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับปี 65 เชื่อว่าคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ได้ด้วยความสมัครใจ เราผ่านการเปิดประเทศ 1 พ.ย. มาจนถึงขณะนี้ พิสูจน์ว่ามาตรการต่างๆ ได้ผล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน.)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด19 ในภาพรวม พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ลดลงกว่าที่คาดการณ์ เป็นที่น่าสังเกตว่า กรุงเทพฯ และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว อีก 6 จังหวัด เริ่มมีสัญญาณพบผู้ที่เชื้อในชุมชน และสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ได้กำชับสสจ.เร่งค้นหาเชิงรุก และควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด และกำกับมาตรการ COVID FreeSetting อย่างเข้มข้น ให้นั้นเฝ้าระวังสายพันธุ์โอมิครอน โดยการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามกลุ่มเสี่ยง/สถานที่เสี่ยง

3. สาเหตุการไม่มารับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ประชาชาติธุรกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง acnews. tnnthailand kapook)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า จากผลการฉีดวัคซีนที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเริ่มชะลอตัวและลดจำนวน กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต จึงสำรวจสาเหตุและปัจจัยในการที่ผู้ที่ไม่มารับบริการฉีดวัคซีน จาก 5 จังหวัดคือกรุงเทพฯ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา พบว่า 8.5% ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน สาเหตุเนื่องจาก 7.2% อยู่ในพื้นที่ที่อาศัยได้รับวัคซีนที่ต้องการมีน้อย 15.5% จอกรักษา 20% ไม่มีวัคซีนที่ต้องการ 22.8% กลัวผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน และอีก 32.8% คิดว่าตนเองไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ นอกจากนี้ พบว่า 53.81% ไม่มีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพวัคซีน 80.89% มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ ทั้งที่กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่มีการระบาด ส่วนการเดินทางไปฉีดวัคซีน ได้รับการนัดหมายที่สะดวก

4. คลัสเตอร์และผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, sonthitalk)

- **บึงกาฬ** แกลงพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง โดยคลัสเตอร์ร้านอาหาร มีผู้ติดเชื้อแล้ว 66 ราย กระจายไปใน 7 อำเภอ พร้อมย้ำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ลดอาการป่วยรุนแรง

- **พิษณุโลก** คลัสเตอร์โควิดงานศพชุมชนชาติพันธุ์ม้งบ้านใหม่ร่องกล้ายังลาม ผอ.รพ.นครไทย เผยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 76 รายแล้ว เร่งคัดกรอง-ปิดหมู่บ้าน ด้านหน.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ยังเปิดรับนักท่องเที่ยว แต่ห้ามแวะหมู่บ้าน

- **นครราชสีมา** จับตา 5 คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์ใหม่ 1 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์บ้านคิมมะอุ-บ้านสวนหม่อน ต.หนองหัวอ.บัวลาย พบติดเชื้อ 10 ราย

- **ปราจีนบุรี** พบคลัสเตอร์โควิด เป็นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จนต้องมีการเปิดศูนย์พักคอยอีกครั้ง รับผู้เสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ป่วยกว่า 200 ราย

5. ไวรัสโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์(ประชาชาติธุรกิจ)

- ออสเตเรีย ออกแถลงการณ์ ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายแรกในโลก ลักษณะคล้ายคลึงโอมิครอน จากนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2 ราย คนหนึ่งมีประวัติเชื่อมโยงประเทศแอฟริกาใต้ แต่มีขนาดเล็กกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของยีนโควิด 19 ต้นกำเนิด ยากต่อการคัดกรองแบบธรรมดาทั่วไป ปัจจุบันผู้ติดเชื้อถูกส่งไปกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ เบื้องต้นตั้งเรียกขานว่า "โอไมครอน-ไลค์" เพราะมีลักษณะเด่นชัดจัดอยู่ในกลุ่มโอไมครอน แต่ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด ต้องทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า พบเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนที่เกิดการกลายพันธุ์ซ้ำขึ้นในอย่างน้อย 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และแคนาดา รวม 7 ราย โดยเชื้อกลายพันธุ์ใหม่นี้ด้วยรหัสพันธุกรรมว่า "บีเอ.2" (BA.2) ถือเป็นสายพันธุ์ย่อยของเชื้อโอไมครอน ดั้งเดิม ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น "บีเอ.1" (BA.1) โดยมีการกลายพันธุ์เพียง 14 จุด หรือราวครึ่งหนึ่งเท่านั้น ขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางคนขนานนามให้กับเชื้อกลายพันธุ์ย่อยใหม่นี้ว่า "สเตลท์โอไมครอน" เนื่องจากตรวจสอบไม่พบการติดเชื่อ แม้จะใช้วิธีการตรวจสอบแบบ พีซีอาร์ เทสต์ ก็ตาม ทำให้ยากต่อการตรวจหาเชื้อและการยืนยันว่าติดเชื้อโอไมครอนต้องใช้เวลานานมากกว่าเดิม</p>	
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าวสด สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐผู้จัดการ มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าวสด)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกา เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกาและรมว.กท. พอใจภาพรวมสถานการณ์โควิด 19 ไทย ปรับตัวดีขึ้นติดต่อกันต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ นายกาเชิญชวนสมาชิกในครอบครัวช่วยกันสร้างแรงจูงใจเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน รีบเข้ารับการฉีดวัคซีน ทุกภาคส่วน ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบกิจการ ประชาชนร่วมปฏิบัติมาตรการ VUCA อยากเห็นคนไทยมีความสุขในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และไม่ต้องการกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ ระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมและเตรียมมาตรการรับมือไว้แล้ว ซึ่งจะมีการหารือเพิ่มเติม ในที่ประชุม ศบค. วันที่ 13 ธ.ค. นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- กรมอนามัย แนะนำการดูแลทำความสะอาดส้วมให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ลดการแพร่เชื้อโควิด 19 ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการและผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวใส่ใจด้านความสะอาดของส้วมสาธารณะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., ประชาชาติ, thailandplus</p> <p>- นพ.ทรงยศ ชญาธิปรมศ รองผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากการที่เกาะสมุยเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าเกาะสมุย 1,400 คน ผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ยังไม่พบเชื้อโอไมครอน และในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าเกาะสมุยจำนวนมาก โรงพยาบาลเกาะสมุยมีห้องปฏิบัติการพร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนสามารถตรวจได้มากถึงวันละ 6,000 ตัวอย่าง สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางภายในประเทศ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส หรือมีผลตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ไม่เกิน 7 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>- เครือซีพีผนึกกำลังพันธมิตร ปลุกฟ้าทะเลใจจร 100 ไร่ เพื่อสกัดเป็นยาสมุนไพรแคปซูล 30 ล้านเม็ด สร้างภูมิคุ้มกันคนไทยทั่วไทย นำร่องแจกบุคลากรทางการแพทย์-ประชาชน 4 จังหวัดชายแดนใต้</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : (จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผู้จัดการ, thailandplus, คมชัดลึก, thaigov, Chiangmainews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกา และ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยกำหนดแนวคิดการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ภายใต้คำขวัญ 3 ม. “สวมหมวก ใส่แมสก์ ไม่เมา” เพิ่มการทดสอบผู้ขับขี่ที่สงสัยดื่มแอลกอฮอล์ที่ด่านชุมชน คัดกรอง ส่งต่อผู้กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับทุกรายที่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่สถานพยาบาลในสังกัด</p>	-
<p>สธ. ประกาศเจตนารมณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mgronline เดลินิวส์</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกา และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และ ปลัดสธ. นำคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ 2565 ใช้มาตรการ 3 ป. 1 ค. พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ระดับ AA (95-100 คะแนน)</p>	-
<p>มอบโล่ NCD Clinic Plus Award</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน เดลินิวส์ mgronline</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกา และรมว.สธ. มอบโล่รางวัล NCD Clinic Plus Award พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ รพ. 9 แห่งที่มีผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศ ได้แก่ รพ.สุวรรณคีรีประชารักษ์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จ.นครสวรรค์, รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก, รพ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช, รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์, รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์, รพ.ท่ามะขาม จ.ชุมพร, รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง, รพ.ละมั่ง จ.ชุมพร และ รพ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม</p>	
<p>ฮับการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย ประเทศไทยมีชื่อเสียงทางด้าน การแพทย์และการบริการสุขภาพ โดยกรมสบส.ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ประกอบด้วย ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพิ่มการเข้าถึงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี</p>	-
<p>ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดกฎหมาย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, thailandplus,) - อย. เผย มีการโฆษณาออนไลน์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร Bugarin อ้างสรรพคุณรักษาโรคซิคุนกุญา โรคเกาต์ โรคปวดเอว ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โรคไขข้อกระดูกทับเส้น และผลิตภัณฑ์ Fifty ยาสดสมุนไพร อ้างสรรพคุณดูแลรักษาระบบภายในให้สะอาด แก้ปัญหาตกขาว เชื้อรา ไวรัสต่าง ๆ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขออนุญาตกับ อย. สั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์และดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว</p>	-
<p>เครื่องสำอางเถื่อน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก) เว็บไซต์ (CH.7 com, thailandplus, ผู้จัดการ, topnews, กรมประชาสัมพันธ์) - อย. แถลงข่าวจับกุมการลักลอบนำเข้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรย่านดอนเมืองและภาษีเจริญ อาทิ ลิปสติค น้ำหอม ครีมทาผิว มีการนำเข้าจากประเทศจีนส่งขายตามตลาดสำเพ็ง และดอนเมือง ก่อนกระจายไปทั่วประเทศ แจ้งข้อหาตามความผิด พ.ร.บ.เครื่องสำอาง และพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งนี้ หากพบเบาะแสการกระทำผิดแจ้งสายด้วย อย.1556</p>	-
<p>พัฒนาทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์) -กระทรวงศึกษาธิการ เผย ห่วงปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ กำชับให้ สพฐ.ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันเด็กจมน้ำร่วมกับจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องมีทักษะติดตัวเพื่อช่วยเหลือเพื่อนหรือคนอื่นได้</p>	-
<p>แล็บตรวจโควิด 19 ในอาหาร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mgronline -นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหารของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 แห่งแรกของประเทศไทย จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการช่วยสร้างความมั่นใจ และสนับสนุนภาคการส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกอาหารของไทยไปยัง ทั่วโลก สอบถามข้อมูล โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99965, 99968 หรือ http://ossc.dmsc.moph.go.th</p>	-
<p>มะเร็งกระเพาะอาหาร สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (mgronline, แนวหน้า, คมชัดลึก, สยามรัฐ) -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร ถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัว เพราะเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการ/ ไม่มีสัญญาณเตือน อาการคล้ายโรคแผลในกระเพาะอาหาร/ กระเพาะอาหารอักเสบ ในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามอาจอาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำคล้ำ หรืออาจมีเลือดปน น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงคือ การกินอาหารปิ้งย่าง/ หมักดอง อาจทำให้เกิดการอักเสบ/ เป็นแผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง หากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์</p>	-
<p>บัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 50 (5) ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข ในการร้องเรียนของผู้ซึ่งถูกละเมิดจากการใช้บริการ และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือแก่ผู้ซึ่งถูกละเมิดจากการใช้บริการ และกำหนดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนได้สะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน</p>	-
<p>หลายโกดังเครื่องสำอางเถื่อน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ ข่าวสด -กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ อย. แถลงผลจับกุมผู้ต้องหาลักลอบนำเข้าเครื่องสำอางรายใหญ่ ย่านดอนเมือง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
และภาษีเจริญ หลังเข้าตรวจค้นโกดังเก็บเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา และอาหาร ซึ่งต้องสงสัยว่าอาจผิดกฎหมาย ตรวจยึดและอายัดผลิตภัณฑ์กว่า 300 รายการ รวมมูลค่า 3 ล้านบาท นำส่งพนักงานสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมาย	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel